

Top 8 địa chỉ khám phụ khoa ở đâu tốt Hà Nội

Địa chỉ khám phụ sản ở đâu thì tốt? Top **Địa chỉ khám phụ khoa** đáng tin cậy & tốt hơn hết tại Hà Nội có bác sỹ xuất chúng nên được nhiều chị em phụ nữ sự tin cậy chọn ra chữa trị. Chị em chọn lọc đúng phòng khám phụ khoa thích hợp sẽ giúp mọi người tiết giảm thời điểm, tiền nong và không tái đi tái lại.

Khám phụ khoa là như thế nào? khi nào cần đi khám bác sĩ?



Khám phụ sản là quá trình kiểm tra & xem xét các bộ phận sinh dục nữ giới bao gồm cả phía bên trong và phía ngoài bộ phận sinh dục nhằm nhận biết ra những vấn đề lạ thường. Mặt khác, thầy thuốc chuyên khoa sẽ khuyến nghị làm thêm một số loại xét nghiệm y học, siêu âm để chẩn đoán được chính xác hơn.

Phê chuẩn việc thăm khám & xét nghiệm, bác sĩ chuyên khoa sẽ hiểu rõ được hiện trạng chức năng sinh nở của phụ nữ. Trong trường hợp phụ nữ có triệu chứng bị viêm nhiễm phụ khoa hay những câu hỏi sức khỏe thể chất bất thường nào đó, bác sĩ sẽ đưa ra hướng chữa trị hợp lý.

Khi nào cần đến gặp bác sĩ phụ khoa?

Các bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa cho rằng, một số người phụ nữ nên đi đến bác sĩ khám phụ khoa theo lịch 6 tháng/ lần để bảo vệ khả năng có con của mình. Chưa kể đến, người phụ nữ nên tới ngay các phòng khám sản phụ khoa chất lượng cao khi phát hiện ra những dấu hiệu bất thường như:

- Âm đạo sưng đỏ, thường xuyên cảm thấy ngứa ngáy & bứt rứt.
- Cơ quan sinh sản có dấu hiệu sưng tấy, xuất hiện một số nốt nốt u sùi, lở loét.
- Cảm thấy đau vùng bụng dưới, đau xương chậu, đau rát âm đạo khi sex.
- Vùng bẹn ra nhiều huyết trắng, vón cục, có màu sắc lạ kèm mùi tanh nồng bứt rứt.
- Có một vài biểu hiện lạ thường khi giao hợp như cơn đau trong lúc hoạt động tình dục, ra máu sau khi giao hoan.
- Một số câu hỏi lạ thường khi đi tiểu như tiểu sót, khó chịu khi tiểu tiện, đau những khi đi tiểu...
- Chu kỳ kinh nguyệt không đều, rối loạn kinh nguyệt, máu kinh ra quá ít hoặc quá nhiều, mất

kinh, rong kinh, thống kinh...

- Ra máu âm đạo bất thường trong quá trình đang ngoài những ngày kinh nguyệt.
- Suy giảm khoái cảm tình dục, lãnh cảm, chán nản những khi quan hệ...

Địa chỉ khám phụ khoa đáng tin cậy cần đáp ứng một số tiêu chuẩn nào?

- Phòng khám phụ khoa uy tín là một số cơ sở y tế đã được các bộ phận công lập có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh đầy đủ, đang vận động công khai dưới sự thanh tra và tự chủ của các sở y tế Hà Nội.
- Các thầy thuốc chuyên khoa sản phụ khoa có trình độ, kỹ năng cao, có nhiều kinh nghiệm trong việc thăm khám, chẩn đoán & chữa bệnh cho một số người có bệnh.
- Đội ngũ hạ tầng của **phòng khám phụ khoa** tốt phải đảm bảo được trang bị đầy đủ máy móc và thiết bị y tế chuyên biệt.
- Chi phí thăm khám, thăm khám, xét nghiệm y khoa cần được công khai cụ thể chi tiết tới người nhiễm bệnh, các bác sĩ không nhận phong bì hay phong bì trong khi khám chữa bệnh.
- Một vài tin tức của người mang bệnh gồm những Danh tính và Danh tính được giữ bí mật một giải pháp kỹ càng.

Khám phụ sản ở đâu uy tín tốt? Top 10 địa điểm địa chỉ khám phụ khoa uy tín, chất lượng tại Hà Nội

Hiện giờ, bệnh nhân có thể thư thái chọn lựa bất kỳ một phòng khám sản phụ khoa nào đó để chữa. Thế nhưng, chị em cần lựa chọn phòng khám sản phụ khoa chất lượng cao tại Hà Nội để chữa bệnh nhanh khỏi & khỏi hẳn.

1. Phòng khám phụ khoa uy tín 11 Thái Hà



- Địa chỉ: 11 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Phòng khám sản phụ khoa 11 Thái Hà những năm gần đây đã thay đổi thành một địa chỉ khám phụ khoa uy tín được những phái nữ sự tin cậy & review cao. Hiện nay, bệnh viện đã được cơ quan quản lý cấp giấy phép hoạt động một giải pháp hợp pháp và minh bạch.

Bên cạnh lĩnh vực khám bệnh phụ khoa, phòng khám đa khoa Thái Hà còn tiếp thu và chữa trị các thắc mắc căn bệnh bệnh nam khoa, bệnh viêm phụ khoa, bệnh hậu môn trực tràng, bệnh lây lan qua đường giao hợp, bệnh vô sinh - hiếm muộn... chưa kể đến tiến hành các tiểu phẫu tùy từng nếu như.

Những phụ nữ có thể tuyệt đối yên lòng chọn lọc phòng khám sản phụ khoa 11 Thái Hà bởi phòng khám đang sở hữu khá nhiều ưu điểm nổi bật như:

Chia sẻ hàng ngũ bác sĩ chuyên khoa

Phòng khám phụ khoa 11 Thái Hà có sự cống hiến của đội ngũ thầy thuốc chuyên khoa khám phụ khoa xuất chúng ở Hà Nội, đã từng có giai đoạn công việc tại các cơ sở y tế lớn. Việc đó là nhân tố giúp thầy thuốc có kỹ năng tay nghề giỏi, có nhiều kinh nghiệm giúp phỏng đoán bệnh chính xác, mau chóng và đưa ra được phác đồ điều trị bệnh hợp lý đối với từng nếu như người bị bệnh.

Không chỉ vững vàng về kiến thức chuyên môn, các bác sĩ cũng luôn chu đáo tận tình với nghề & đều có phong cách làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với bệnh nhân. Bệnh nhân khi tới phòng khám phụ khoa 11 Thái Hà sẽ được phục vụ ân cần, nhiệt thành & chu đáo tận tình nhằm hỗ trợ quá trình khám chữa bệnh đạt hữu hiệu cao.

Khám phá về phương pháp chữa

Giải pháp chữa bệnh, phòng khám đa khoa 11 Thái Hà luôn cập nhật và ứng dụng một số kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong quá trình chữa trị bệnh cho những người nhiễm bệnh nhằm đem tới hữu hiệu chữa cao, hạn chế biến chứng & tỉ lệ bệnh mắc bệnh trở lại. Một vài biện pháp chữa trị bệnh hiện đại và tiên tiến đang được dùng tại trung tâm y tế như:

- Kỹ thuật OZONE: Là công nghệ diệt khuẩn, khử khuẩn hiện đại được ứng dụng trong chữa trị các câu hỏi viêm phụ khoa. Nhờ được tính của ozone tinh khiết mạnh gắn kết cùng oxy nguyên tử đưa vào một đầu dẫn khí, biện pháp này có thể tổng xuất và hủy hoại khỏi hoàn toàn một số nhân tố gây ra hại mà không gây ra cơn đau, không lấn chiếm, không chảy máu & bảo đảm tính an toàn, hiệu quả cao.
- Kỹ thuật dao LEEP: Đây là phương pháp điều trị sử dụng dao điện để tiến hành phẫu thuật, được khuyến nghị cho một số bệnh viêm nhiễm phụ khoa như viêm cổ tử cung, u xơ tử cung, bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung cổ tử cung... với nhiều ưu điểm nổi trội như thường đau, ít xuất huyết, hiệu quả chữa trị cao và giúp phòng chống bệnh mắc bệnh trở lại.
- Công nghệ CPCI: Là kỹ thuật dùng một loại tia sóng điện cao tần để điều trị trong thời gian ngắn và khôi phục niêm mạc dạ con mà không làm thương tích những vùng kề cận & không làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau của các nữ giới.
- Công nghệ HGP - 1000: cách này dùng máy HGP - 1000 để chữa trị hữu hiệu bệnh nhiễm trùng vùng chậu cho nữ giới. Đây là giải pháp chữa trị gắn kết giữa biện pháp truyền thông và hiện đại và tiên tiến nhằm hỗ trợ tăng khả năng hấp thụ thuốc bằng dẫn nhiệt và các ion thuốc, bởi vậy xúc tác có thể trao đổi chất & chữa trị bệnh một giải pháp tận gốc & mau chóng.

Chương trình ưu đãi

Cho đến nay, phòng khám phụ khoa 11 Thái Hà đang có nhiều chương trình giảm giá lôi cuốn, một số nữ giới có thể đặt lịch hẹn khám với nhân viên giải đáp của cơ sở y tế để hiểu thêm những thông tin cụ thể hơn. Giải pháp đăng kí hứa khám cực kỳ dễ dàng, các bạn chỉ cần gọi ngay đến hotline hoặc nhắn tin vào khung chat qua điện thoại để được hỗ trợ cụ thể hơn.

Chương trình khám sản phụ khoa chỉ 320.000 đồng, những phái nữ sẽ được trực tiếp thăm khám & kiểm tra nhiều danh mục với những thầy thuốc sản phụ khoa xuất chúng, giàu kinh nghiệm tại địa

chỉ khám phụ khoa chất lượng cao & uy tín 11 Thái Hà. Không chỉ vậy, những phái đẹp còn được giảm ngay 30% chi phí tiểu phẫu, chữa bệnh khi đặt trước lịch khám. Hãy nhanh tay đăng ký ngay lịch khám nơi đây nhé!

Hàng ngũ chia sẻ sức khỏe online không tính phí

Không chỉ sở hữu hàng ngũ y bác sĩ xuất sắc mà phòng khám sản phụ khoa Thái Hà còn có riêng một số giải đáp viên giàu kinh nghiệm hồi âm từ xa cho người mang bệnh tất cả những phân vân về câu hỏi khả năng sinh sản, bệnh lây lan qua đường giao hợp, bệnh phụ khoa... qua những áp dụng kỹ thuật chỉ sau vài phút.

Phái nữ có thể gọi điện hoặc nhắn tin trao đổi & chia sẻ với bác sĩ chuyên khoa của trung tâm y tế một cách thư giãn các vấn đề mà chính mình đang mắc phải để nhận được sự tư vấn vô cùng có ích & miễn phí. Mọi thông tin mà chị em đáp ứng đều được bảo mật và giữ bí mật hoàn toàn giúp đảm bảo tính khó nói nên bạn không cần thiết phải xấu hổ hay sợ hãi khi thảo luận trực tuyến với các chuyên gia.

Chú ý: một số nữ giới nên đến gặp bác sĩ phụ sản sau khi sạch kinh khoảng 72 giờ & tránh hoạt động tình dục, thụt rửa âm hộ trước khi đi khám bác sĩ sản phụ khoa. Khi đi khám bác sĩ, phái nữ nên mặc những quần áo rộng rãi, thoải mái, giảm thiểu mặc váy liền thân hoặc vật dụng bó sát để quá trình thăm khám được xảy ra trơn tru hơn.

2. Phòng khám sản phụ khoa hưng thịnh

Phòng khám sản phụ khoa cường thịnh là phòng khám phụ khoa đáng tin cậy tiếp theo mà chúng tôi muốn tìm hiểu cho chúng ta. Đây là một phòng khám tư đã có danh tiếng trong việc thăm khám & điều trị các bệnh phụ khoa, bệnh hoa liễu, bệnh ở nam giới, thực hiện bỏ thai an toàn hay thủ thuật ngoại khoa cắt bao quy đầu...

Phòng khám sản phụ khoa hưng vượng là một phòng khám sản phụ khoa uy tín & uy tín, Hưng Thịnh Clinic luôn đặt câu hỏi tin cậy đội ngũ là hướng ưu tiên tiến triển. Những bác sĩ sản phụ khoa đang lao động nơi đây đều được tuyển lựa chọn một biện pháp nghiêm ngặt, là nhóm người đã được đào tạo bài bản, có nhiều thâm niên để khả năng mang lại hữu hiệu khám điều trị bệnh tốt cho những người bệnh. Về giải pháp điều trị tại địa chỉ khám phụ khoa hưng thịnh, nguồn nhân lực y bác sĩ đều nghiên cứu những tiến triển y khoa mới nhất & cho vào chữa những kỹ thuật tiên tiến nhất, giúp chữa bệnh nhanh gọn & làm giảm tỷ lệ bệnh mắc bệnh trở lại.

Không chỉ bảo đảm về mặt kiến thức chuyên môn, Phòng khám 380 Xã Đàn còn tập trung đầu tư tiến triển về cả hệ thống hạ tầng cũng như các trang thiết bị máy móc y tế hiện đại, tiên tiến. Phòng khám được xây dựng theo mô hình 3H (Hospital - Hotel - Home), nhờ vậy một số chị em khi tới đây thăm khám phụ sản sẽ được trải nghiệm những dịch vụ vô cùng sang chảnh, nhân thể nghi & chuyên nghiệp như ở khách sạn. Đây sẽ là một địa chỉ vô cùng thích hợp dành cho nhóm người đang tìm kiếm khám phụ sản ở đâu tốt nhất vùng Đống Đa nhé.

3. Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương

Bệnh viện Phụ Sản TW là bệnh viện thuộc tuyến Trung ương nổi bật của ngành phụ sản trên cả nước. Đây cũng chính là phòng khám sản phụ khoa tốt ở Hà Nội và tin cậy được nhiều nữ giới sự tin cậy lựa chọn.

Lao động tại phòng khám là các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, trong số đó có nhiều người là một vài Giáo sư, Phó giáo sư, tiến sĩ, tiến sĩ đã có danh tiếng trong lĩnh vực phụ khoa. Chưa kể đến,

bệnh viện Phụ Sản Trung Ương vẫn đang sở hữu nhiều hệ thống máy móc tân tiến như đội ngũ xét nghiệm y học QF-PCR - Sequencing, hệ thống chất lọc những bệnh mất cân bằng biến hóa - Tendem Mass...nhằm chăm sóc công việc khám bệnh, kết luận và chữa bệnh đạt hữu hiệu cao.

Cơ sở y tế nằm trên đường Tràng Thi gần khu vực phố cổ, lại là đường một chiều nên chúng ta cần chú ý để hạn chế mất thời điểm đi loanh quanh tìm cổng vào. Những phái nữ khi đi khám bác sĩ phụ khoa tại phòng khám có thể tới khoa thăm khám bình thường hoặc địa chỉ khám phụ khoa theo đòi hỏi, nhưng mà cả hai nơi này đều có số lượng người mắc bệnh rất đông nên sẽ phải xếp hàng chờ đợi khá lâu.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đánh giá rằng phong cách đón tiếp người bệnh của các cán bộ tại bệnh viện Phụ Sản TW còn chưa chuyên nghiệp, những bác sĩ chuyên khoa do phải thu nạp số lượng người bị bệnh dồn dập nên đa số đều không tỏ thái độ thân thiện hay nồng nhiệt với người bị bệnh.

4. Bệnh viện Sản Khoa Hà Nội

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cũng là một cơ sở y tế đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa, được nhiều phái nữ đánh giá là một trong số các phòng khám phụ khoa tốt hơn hết Hà Nội hiện tại. Đi kèm với điểm nổi bật trong việc khám chữa trị những bệnh viêm phụ khoa, phòng khám còn có một số kỹ thuật mũi nhọn như giúp ích sinh sản, chất lọc trước sinh, phẫu thuật nội soi... nhằm đáp ứng được ước muốn chăm sóc khả năng sinh sản của người phụ nữ.

Hiện nay, một số công ty và khoa phòng cấp bách của bệnh viện gồm những phòng khám sản phụ khoa, phòng mổ, phòng đẻ, vùng dịch vụ và nhiều khoa phòng khác đều được đầu tư mở rộng. Hơn nữa, một vài phương tiện kết luận và chữa tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đều được ứng dụng một số kỹ thuật hiện đại và tiên tiến bao gồm máy nội soi, máy siêu âm thế hệ mới hay các giải pháp giúp đỡ sinh đẻ. Đặc biệt, các bác sĩ đang công việc nơi đây đều có trình độ cao, kỹ năng giỏi và giàu kinh nghiệm nên một số phái nữ khả năng tuyệt đối yên lòng khi tới bệnh viện khám chữa bệnh.

Bệnh nhân khi tới khám phụ khoa tại bệnh viện Sản Khoa Hà Nội, chúng ta khả năng chọn lựa cơ sở y tế sản tự nguyện, địa chỉ khám phụ khoa tự nguyện hoặc khoa thăm khám thông thường. Nếu có ý muốn đến bệnh viện dịch vụ, những phái nữ khả năng đặt lịch khám trước qua tổng đài của phòng khám để tối ưu thời gian xếp hàng chờ đợi. Nhưng mà, phòng khám tập trung khám theo yêu cầu nên Bảng giá khám phụ khoa tại đây được nhiều người mắc bệnh nhận xét là khá cao. Chúng ta nên tham khảo trước mức phí trên trang web cơ sở y tế và suy nghĩ thật kỹ trước khi đến bệnh viện phụ sản để có sự chuẩn bị sẵn sàng tốt hơn hết nhé.

5. Phòng khám sản phụ khoa số 1 - Bệnh viện đại học Y



Địa chỉ khám phụ khoa số 1 hay còn gọi là cơ sở y tế chuyên gia của Phòng khám số 1 Tôn Thất Tùng thuộc đại học Y Hà Nội, là một phòng khám sản phụ khoa chất lượng cao đã vô cùng phổ biến với cư dân thủ đô. Cộng với lĩnh vực phụ khoa, cơ sở y tế cũng thu nhận khám bệnh bệnh nhân ở nhiều chuyên khoa riêng biệt.

Phòng khám phụ khoa số 1 vẫn còn quy tụ nguồn nhân lực bác sỹ phụ khoa là các bác sỹ chuyên khoa hàng đầu trong ngành, được mời về từ những phòng khám lớn như bệnh viện E, Phòng khám số 1 Tôn Thất Tùng thuộc đại học Y Hà Nội, cơ sở y tế Bạch Mai... trong đó, có nhiều chuyên gia cực kỳ nổi tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật phụ khoa, là một số bác sỹ CKI, CKII có trình độ & kỹ năng cao. Nhưng mà, một số chuyên gia sản phụ khoa chỉ làm việc vào sáng sớm, vì thế một số phụ nữ nên lưu ý sắp xếp thời gian đi khám bác sỹ sản phụ khoa sao cho thích hợp.

Hiện nay, phòng khám phụ khoa uy tín tại số 1 tôn thất Tùng có tương đối đông người có bệnh tới khám bệnh mỗi ngày, vì lẽ đó hiện trạng phải xếp hàng lâu là chẳng thể giảm thiểu. Mặt khác, những bác sỹ chuyên khoa sản phụ khoa nơi đây chỉ làm một buổi hàng ngày, vậy nên nếu như người mang bệnh phải chờ lấy hiệu quả lâu thì khả năng sẽ không gặp lại được người bác sỹ chuyên khoa đã khám cho chính mình khoảng thời gian trước.

6. Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn

Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn từ trước đến nay vẫn luôn là một địa chỉ khám phụ khoa đáng tin cậy được nhiều phái nữ ưu tiên chọn ra. Hiện nay, chuyên khoa sản phụ khoa của phòng khám đã được chia ra thành 2 khoa nhỏ, gồm Sản I (chuyên điều trị chuyên sâu về vô sinh) & Sản II (chuyên sâu về kết luận trước sinh), nhưng mà hai khoa cũng chưa có nhiều khác nhau trong nhiệm vụ khám chữa bệnh.

Nhìn chung, cả hai phòng khám sản phụ khoa của bệnh viện đều có điểm mạnh trong tiện ích tiếp thu & chữa một số bệnh sản khoa như quản lý thai sản, sàng lọc trước sinh, cấy que tránh thai và phụ sản như mất cân bằng trước thời kỳ mãn kinh, viêm cổ tử cung, bệnh viêm âm đạo, viêm lộ tuyến, rong kinh... Trong trong những năm gần đây, phòng khám phụ khoa tại bệnh viện Thanh Nhàn đang ngày một được xem trọng đầu tư cả về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cùng với update và ứng dụng một vài phương pháp khám chữa trị bệnh hiện đại, tiên tiến. Nhờ vậy, bệnh viện Thanh Nhàn là phòng khám phụ khoa đáng tin cậy ở Hà Nội mà dành cho một số phụ nữ đang phân vân không biết nên đi khám phụ khoa ở đâu uy tín nhé.

Bệnh nhân khi đi khám bác sĩ phụ khoa tại bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn, các phái yếu nên đến đăng kí tại khoa thăm khám bình thường hoặc khoa khám bệnh theo yêu cầu. Tại đây, phái nữ cần nêu rõ ràng trạng thái sức khỏe thể chất của bản thân để được cán bộ y tế hỗ trợ thu xếp khám bệnh trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa phù hợp. Thế nhưng, bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn cũng đã nhận một số phản nản về uy tín dịch vụ, bởi vì thế người mang bệnh nên cân nhắc trong trường hợp ưu tiên tiện ích tốt khi đi thăm khám sản phụ khoa.

7. Bệnh viện đa khoa Đống Đa

Bệnh viện đa khoa Đống Đa có tiền thân là trạm xá Đống Đa, được đi vào hoạt động vào năm 1954 chỉ với 30 giường bệnh và 15 nhân viên nhân viên. Đến nay, bệnh viện đa khoa Đống Đa đã thay đổi thành bệnh viện Hạng II của thủ đô Hà Nội và là một địa chỉ khám phụ khoa đáng tin cậy dành cho một số chị em phụ nữ.

Cơ sở y tế được chính quyền quan tâm tìm hiểu đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi, ngoài ra trang bị thêm nhiều máy móc dụng cụ y tế tân tiến như máy định danh vi trùng, PCR realtime, máy siêu âm 4 chiều, CT Scanner, dàn máy xét nghiệm y học ELISA... phục vụ cho công việc khám điều trị bệnh. Cộng với có, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa của bệnh viện đều có trình độ chuyên môn tốt, tâm trạng lao động chuyên nghiệp, thái độ phục vụ chu đáo nên đã thu hút ngày càng lâu người nhiễm bệnh tới khám điều trị bệnh. Nhờ vậy, trung tâm y tế đã chuyển sang một trong các phòng khám sản phụ khoa đáng tin cậy của nhân dân thủ đô khi có mong ước khám bệnh phụ sản.

Vì là cơ sở y tế Hạng II nên quy mô cũng như chất lượng khám bệnh tại đây chắc chắn không thể sánh bằng một số cơ sở y tế lớn khác trên địa bàn Hà Nội, thế nhưng vì do đó khi tới đây khám phụ khoa thì cũng sẽ đỡ đông hơn. Trong trường hợp muốn đi khám bác sĩ phụ khoa ở đâu tốt nhất & không phải xếp hàng quá lâu thì bạn có thể tham khảo ngay địa điểm này nhé.

8. Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp

Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp là bệnh viện đa khoa Hạng I trực thuộc sở y tế Hà Nội, Đây cũng chính là một địa chỉ khám phụ khoa đáng tin cậy chuyên thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho các phụ nữ. Hiện tại, phòng khám đang hoạt động với 7 phòng, 2 trọng điểm & 26 chuyên khoa thực hiện các chức năng khác biệt.

Bệnh viện Nông Nghiệp với quy mô 520 giường bệnh vẫn đang sở hữu cơ sở hạ tầng sang chảnh và hệ thống trang thiết bị máy móc & trang thiết bị y tế hiện đại. Hàng ngũ các thầy thuốc chuyên khoa đang lao động tại phòng khám đều là những chuyên gia tài năng, có nhiều năm làm việc & có thái độ chăm sóc tận tâm nhằm mang đến dịch vụ khám điều trị bệnh tin cậy tới cho người bị bệnh. Đi kèm công việc tiếp thụ thăm khám và chữa bệnh, bệnh viện còn là địa điểm thực hiện chính của số đông các sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau như trường đại học Liege - Vương Quốc Bỉ, trường đại học Y Hà Nội...

Chị em khi tới phòng khám phụ khoa của cơ sở y tế, các chị em khả năng chọn ra khám có bảo hiểm hoặc khám chưa có BHYT. Tại thời điểm này, cơ sở y tế đang đáp ứng đa dạng một số dịch vụ khám chữa trị bệnh, kết luận hình ảnh kết hợp với chi phí khá phù hợp, một số phái đẹp có thể vận dụng chi tiết mức giá trên website chính thức của bệnh viện trước khi đến gặp bác sĩ.

9. Bệnh viện E

Bệnh viện E Hà Nội là bệnh viện đa khoa Hạng I thuộc tuyến trung ương, trực thuộc sự quản lý của Bộ Y tế. Hiện giờ, phòng khám phụ khoa theo yêu cầu của phòng khám đang ngày một nhận được sự

tin tưởng của nữ giới, thu nhận lên tới hàng trăm người đến khám bệnh & điều trị bệnh hằng ngày. Chính vì thế, các phụ nữ đang tìm kiếm phòng khám sản phụ khoa ở đâu tốt nhất khu vực Cầu Giấy thì không nên bỏ qua địa chỉ khám phụ khoa uy tín, chất lượng này nhé.

Bệnh viện E với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, hạ tầng sang trọng - đẳng cấp, tiên tiến sẽ khiến người nhiễm bệnh cảm giác thoải mái khi tới đây khám chữa trị bệnh. Nguồn nhân lực một số bác sỹ tại khoa thăm khám theo yêu cầu đều là một số Giáo sư, thạc sĩ đầu ngành, có kỹ năng cao & nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khám bệnh, chẩn đoán, chữa các bệnh phụ sản. Nhất là, Chi phí khám phụ khoa ở hà nội tại đây cũng khá phù hợp, bảng giá xét nghiệm y khoa, chụp chiếu đều được trung tâm y tế niêm yết công khai và rõ rệt. Quy trình khám bệnh trong thời gian ngắn, khi đăng kí khám trước một số chị em sẽ được ưu tiên tiếp đón đúng hẹn.

Bệnh viện E có số lượng bệnh nhân tương đối lớn, đặc biệt là tại khoa thăm khám thông thường, bởi vậy những phái đẹp sẽ cần thiết phải xếp hàng vô cùng lâu để được vào khám bệnh cũng như lấy kết quả một số xét nghiệm y khoa. Bên cạnh đó, nếu bạn phải nhập viện trong thời gian cao điểm của trung tâm y tế thì sẽ phải nằm chung giường với người mang bệnh khác do trạng thái quá chuyển vận sức chứa tiếp diễn thường xuyên tại đây.

10. Bệnh viện Bưu Điện

Bệnh viện Bưu Điện đã có hơn nửa thế kỷ xây dựng & phát triển, có tiền thân là trạm xá thuộc ngành Bưu Điện. Đến nay, cơ sở y tế đã biến đổi sang một phòng khám sản phụ khoa đáng tin cậy, cung ứng được nhu cầu khám chữa bệnh càng ngày càng cao của những phái nữ.

Tại thời điểm này, bệnh viện Bưu Điện đang có 2 cơ sở vận động song song với quy mô 420 giường bệnh và 29 phòng khoa. Một số chuyên khoa thế mạnh của cơ sở y tế gồm những trung tâm hỗ trợ sinh sản, khoa nội tiết niệu, khoa sản, khoa gây nên mê hồi sức & khoa nội soi - dò xét vai trò. Nhất là, nhờ đội ngũ trang thiết bị y tế hiện đại và tiên tiến, đội ngũ một số bác sỹ chuyên khoa sản phụ khoa giỏi và ứng dụng đạt được kết quả những kỹ thuật khám điều trị bệnh hiện đại, cơ sở y tế đã đạt được nhiều thành quả trong việc khám bệnh và điều trị các bệnh viêm phụ khoa, sản khoa & vô sinh - hiếm muộn. Khi có mong ước khám phụ khoa ở đâu tốt nhất, uy tín & có thời gian thăm khám linh hoạt thì những chị em khả năng tham khảo & lựa chọn ngay địa điểm này nhé.

Nhìn chung, một số giá tiền khám điều trị bệnh tại phòng khám sản phụ khoa của Bệnh viện đa khoa Bưu Điện tương đối thích hợp, tin cậy dịch vụ lại tốt nên được tương đối nhiều người mang bệnh tín nhiệm và chọn lựa. Song cũng vậy nên mà khi tới khám phụ khoa mọi người sẽ phải xếp hàng khá lâu để làm các thủ tục thăm khám & lấy hiệu quả một số xét nghiệm y khoa. Để tiết giảm thời điểm, bạn khả năng liên hệ đặt lịch khám trước theo đòi hỏi qua hotline của phòng khám nhé.

Tại sao nên đi đến bác sỹ khám phụ khoa định kỳ?

Vấn đề này là nỗi phân vân của rất nhiều người phụ nữ, bởi vẫn có nhiều người xem nhẹ cho rằng khám phụ khoa theo lịch là không nhất thiết, vừa tốn kém lại mất thời gian bởi cơ thể không nhìn thấy biểu hiện gì khác thường.

Hiện nay, tỉ lệ phụ nữ mắc một số bệnh viêm phụ khoa ngày một tăng thêm, trong đó có nhiều bệnh nhất là nguy hại mà không có bất triệu chứng gì rõ nét trong thời kỳ khởi phát như ung thư cổ tử cung. Các phái nữ hầu như đều mang tinh thần ngạp ngừng, ngần ngại đi khám phụ sản nên thường bỏ lỡ thời điểm “vàng” để nhận biết sớm & chữa bệnh hữu hiệu.

Nguy hại là chỉ đến khi bệnh đã tiến triển nặng, gây ra nhiều di chứng phức tạp thì người mắc bệnh mới vội vã đi khám chữa trị bệnh. Khi đó, việc chữa trị bệnh dứt điểm gặp tương đối nhiều bất tiện &

khó làm giảm những tác động xấu đến khả năng sinh sản trong thời gian sắp tới và có khi còn là tác động đến tính mạng của những phôi yếu.

Các chuyên gia phụ sản nói rằng, việc tới một số phòng khám sản phụ khoa chất lượng cao để thực hiện khám bệnh, siêu âm, xét nghiệm y khoa theo lịch là điều cực kỳ cần phải đối với nữ giới. Khi đến gặp bác sĩ phụ khoa, bác sĩ sẽ nắm được trạng thái sức khỏe thể chất, phát hiện sớm một số câu hỏi lạ thường và tầm soát ung thư để giải đáp một số cách phục vụ sức khỏe cơ thể thích hợp cho những phái nữ. Chính vì thế, cộng với việc tự chủ được khả năng sinh sản của chính mình, các chị em còn khả năng vận dụng ý kiến của bác sĩ chuyên khoa về những câu hỏi như biện pháp phục vụ phần bẹn, một vài lưu ý khi sẵn sàng mang thai, một số đồ ăn tốt cho phái nữ giới... khi đến gặp bác sĩ phụ sản định kỳ.

Chính vì vậy, mỗi nữ giới đều nên có tinh thần trong việc đi khám phụ khoa định kỳ để giữ an toàn sức khỏe cơ thể cho chính chính mình bản thân. Hãy chủ động đến những địa chỉ khám phụ khoa uy tín để thăm khám phụ sản chỉ ít 6 tháng/ lần & giới thiệu một vài vấn đề lạ thường mà chính mình đang mắc phải cho bác sĩ chuyên khoa để được nhận biết & chữa bệnh ngay từ giai đoạn đầu nhé.

Lưu ý trước khi đến bệnh viện phụ sản

Với mục đích hỗ trợ quy trình khám sản phụ khoa được xảy ra nhanh gọn và chuẩn xác, chuyên gia cho rằng một số nữ giới trước khi đi khám bác sĩ phụ sản cần lưu tâm một số vấn đề sau:

- Rửa chỗ kín sạch sẽ, giảm thiểu dùng những sản phẩm dung dịch tẩy rửa nữ giới hoặc xà phòng tắm, nhất là là không nên thụt rửa âm hộ.
- Tránh giao hợp từ 1 tới 2 ngày trước khi đi thăm khám phụ khoa.
- Không đi khám bác sĩ sản phụ khoa trong thời gian đang hành kinh, khoảng thời gian tốt hơn hết để đến gặp bác sĩ là sau thời điểm sạch kinh từ 3 đến 5 ngày.
- Hạn chế tẩy hoặc cạo lông vùng kín trước khi đến gặp bác sĩ bởi điều đó dễ thực hiện vết thương đến âm hộ.
- Mặc những loại trang phục rộng rãi, thoáng mát, thoải mái, không mặc váy liền thân hay vật dụng không thấm mồ hôi để tạo thuận lợi cho quá trình khám bệnh của bác sỹ.
- Nếu phụ nữ quá căng thẳng, hoang mang thì cần phải đi cùng bạn bè.

Trên đây là tập hợp **Phòng khám phụ khoa chất lượng cao tại Hà Nội**, giúp trả lời cho câu hỏi khám phụ sản ở Hà Nội chỗ nào tốt? phụ nữ có mong ước đăng kí khám, xin vui lòng liên lạc với phòng khám sản phụ khoa 11 Thái Hà qua số điện thoại 0325780327 hoặc khung chat phía dưới để được giúp ích san sẻ kịp thời ngay nhé.

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.htm>

<https://skhdt.daknong.gov.vn/UploadFiles/HoiDap/cccd.htm?dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.html>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1866?dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.html>

<http://lapphap.vn/Upload/YKienDongGop/index327.htm?dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.html>

<https://gopyduthao.quangngai.gov.vn/DuThaoSoNN.aspx?ItemID=3333&phong-kham-phu-khoa-uy-ti-n-327>